



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 20 Tháng 11, 2023

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura, (832) 622-0716
rosio.torres-segura@cco.hctx.net

Các Ngày Bầu Cử Sớm cho Cuộc Bầu Cử Chung Kết Kết Hợp Ngày 9 Tháng 12

(Houston, TX) – Bầu cử sớm cho Cuộc Bầu Cử Chung Kết Kết Hợp Ngày 9 Tháng 12 bắt đầu vào Thứ Hai, Ngày 27 Tháng 11, và tiếp tục cho đến Thứ Ba, Ngày 5 Tháng 12. Các trung tâm bầu cử sẽ mở cửa mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngoại trừ Chủ Nhật, Ngày 3 Tháng 12, từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Vào Ngày Bầu Cử, Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng 12, các trung tâm bầu cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hạn chót để nộp đơn cho một lá phiếu bầu bằng thư là Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 11 (đã nhận được, không tính dấu bưu điện).

Bà Teneshia Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris nói “Quận Hạt Harris sẽ mở 41 trung tâm bầu cử trong thời gian Bầu Cử Sớm và 450 trung tâm bầu cử vào Ngày Bầu Cử. Các cử tri đã ghi danh có thể bầu phiếu trong cuộc bầu cử chung kết cho dù họ đã không bầu phiếu trong Tháng 11. Có hơn 450,000 cử tri đã bầu phiếu trong cuộc bầu cử Ngày 7 Tháng 11 trong số hơn 2.5 triệu cử tri đã ghi danh trong Quận Hạt Harris.”

Các cuộc tranh cử trong Thành Phố Houston bao gồm Thị Trưởng, Vị Trí Toàn Vùng Số 1, Vị Trí Toàn Vùng Số 2, Vị Trí Toàn Vùng Số 3, Vị Trí Toàn Vùng Số 4, Giám Đốc Tài Chánh, và có ba địa hạt một-thành-viên: Ủy Viên Hội Đồng Địa Hạt D, Ủy Viên Hội Đồng Địa Hạt G, và Ủy Viên Hội Đồng Địa Hạt H.

Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm “Số lượng của các cuộc tranh cử trên lá phiếu của cử tri khác nhau và được quy định bởi nơi cư trú và phân khu chính trị nơi cử tri đã ghi danh đi bầu. Các cử tri nên biết rằng chỉ các công dân đã ghi danh đi bầu trong các ranh giới hợp pháp của Thành Phố Houston là hội đủ điều kiện để bầu phiếu trong các cuộc tranh cử do Thành Phố Houston tổ chức. Địa chỉ bưu điện có ghi “Houston” không có nghĩa rằng cử tri sống trong các ranh giới hợp pháp của Thành Phố Houston.”

Thông tin bao gồm tên các ứng cử viên của Thành Phố Houston trong Cuộc Bầu Cử Chung Kết có thể tìm thấy tại <https://houstontx.gov/2023-runoff-election.html>.

Ngoài ra trên lá phiếu còn có Thị Trưởng Thành Phố Bellaire và Thành Phố Baytown, Ủy Viên Hội Đồng Vị Trí Số 4.

Các Lá Phiếu Mẫu cho Cuộc Bầu Cử Chung Kết Kết Hợp Ngày 9 Tháng 12 sẽ được đăng trước Ngày Lễ Tạ Ơn tại www.HarrisVotes.com.

Để có được các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại **@HarrisVotes** và **@HarrisCoTxClerk**.

###